

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Hưng Hà

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn; vì thế, việc duy trì và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện gặp không ít trở ngại. Song, nhờ những giải pháp đồng bộ, BHXH huyện Hưng Hà không chỉ giữ chân được người đã tham gia BHXH tự nguyện mà còn phát triển, mở rộng thêm nhiều người đăng ký mới.



Người dân đến làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà.

Với nghề làm nông nghiệp cũng điều kiện kinh tế ở mức trung bình, thu nhập của vợ chồng bà Hoàng Thị Tím ở thị trấn Hưng Hà đạt từ 3 - 5 triệu đồng/tháng. Sau khi được cán bộ BHXH tư vấn, gia đình bà quyết định tham gia BHXH tự nguyện với mong muốn khi về già sẽ có lương hưu. Bà Tím cho biết: Hiện nay, tôi đang đóng mức BHXH tự nguyện thấp nhất nên phù hợp với thu nhập của gia đình. Mọi thủ tục đăng ký đều rất thuận lợi và nhanh gọn. Chúng tôi rất yên tâm vì phương thức đóng BHXH tự nguyện rất đa dạng ở nhiều mức để lựa chọn. Đặc biệt, khi tham gia BHXH tự nguyện chúng tôi vừa được hưởng lương hưu lại được hỗ trợ bảo hiểm y tế nên rất phần khởi. Bản thân tôi cũng liên tục tuyên truyền cho chị em nên tham gia

BHXH tự nguyện vì đây là chính sách thiết thực, mang lại nhiều ý nghĩa cho người dân. Không chỉ gia đình bà Tím, rất nhiều hộ dân làm nghề tự do trên địa bàn huyện Hưng Hà đã tham gia BHXH tự nguyện để đỡ một phần gánh nặng cho gia đình, con cháu khi về già. Cơ quan BHXH huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, vận động; tập trung các cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ để từ đó củng cố niềm tin của người dân, coi đây là yếu tố quan trọng để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia. Bà Nguyễn Thị Huệ, tổ trưởng, cấp số thẻ và kiểm tra, BHXH huyện Hưng Hà cho biết: Chúng tôi thường xuyên bám sát cơ sở, báo

cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn xã, thị trấn, cùng nhân viên thu tổ chức các nhóm tuyên truyền nhỏ đến từng hộ gia đình để phát tờ rơi, tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia BHXH tự nguyện. Mức đóng và mức hưởng BHXH tự nguyện tỷ lệ thuận với nhau, đóng càng cao thì sau này người dân được hưởng lương hưu hàng tháng sẽ nhiều. Do đó, chúng tôi tập trung tuyên truyền giúp người dân hiểu tăng mức đóng tối thiểu thì người dân sẽ có được những lợi ích về sau này. Từ đầu năm đến nay, huyện Hưng Hà có thêm gần 1.000 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch

Covid-19. Thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để từng bước thay đổi nhận thức, thói quen của người dân, từ việc tự tiết kiệm, tích trữ phòng lúc khó khăn, sang đóng góp vào hệ thống BHXH để bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động, tạo cơ hội cho mọi người dân trong tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện. Ông Nguyễn Xuân Khải, Phó Giám đốc BHXH huyện Hưng Hà cho biết: BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm vì quyền lợi của người lao động và nhân dân, được nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH thực hiện. Tham gia BHXH tự nguyện người lao động được hưởng quyền lợi khi hết tuổi lao động. Chính vì thế, chúng tôi đã tổ chức nhiều đợt ra quân theo hình thức trực tiếp, trực tuyến, điều hành lưu động và tổ chức các hội nghị theo nhóm nhỏ để tuyên truyền, vận động trực tiếp nhân dân tham gia BHXH tự nguyện không kể thời gian, thậm chí vào ngày nghỉ hoặc buổi tối; đồng thời, giao chỉ tiêu cho từng cán bộ, viên chức theo từng địa bàn, từng tháng, từng quý. Giải pháp căn cơ để phát triển BHXH tự nguyện là tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của loại hình được xem như "của để dành" khi về già. Đồng thời, bổ sung thêm các chính sách hỗ trợ để người lao động yên tâm tham gia, tin tưởng về việc mình sẽ được hỗ trợ cả về thu nhập và chăm sóc sức khỏe, bảo đảm lợi ích cho người tham gia. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng bảo hiểm số (VssID) nhằm minh bạch hóa thông tin của người tham gia BHXH sẽ tạo cho người dân thêm niềm tin để tích cực tham gia BHXH tự nguyện.

THANH THỦY

Nhân dân thôn Thượng đoàn kết xây dựng đời sống mới

Thời gian qua, Ban công tác mật trận thôn Thượng, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương.

Ông Nguyễn Quang Lăng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mật trận thôn Thượng cho biết: Ban công tác mật trận thôn, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giúp nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện. Các đoàn thể chính trị - xã hội đi đầu thực hiện thông qua việc hỗ trợ giống, vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật để giúp hội viên phát triển kinh tế, vận động nhân dân cấy hết 100% diện tích không để hoang hóa ruộng đồng. Toàn thôn hiện có 7 hộ chăn nuôi được hỗ trợ vay vốn, 2 hộ được hỗ trợ thoát nghèo, 5 trang trại, gia trại phát triển ổn định. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Hướng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", trong năm nhân dân thôn Thượng đã ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" được 13,6 triệu đồng. Mỗi năm, thôn trao từ 25 - 27 triệu đồng cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tặng quà học sinh nghèo vượt khó từ 2 - 3 triệu đồng. Ông Vũ Xuân Quyền, thôn Thượng chia sẻ: Trước kia gia đình tôi thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi được hỗ trợ vay vốn, tôi đầu tư đào ao nuôi cá rô đầu vuông, làm tráng nuôi ếch. Sau khi trừ chi phí, mô hình của tôi thu về từ 70 - 100 triệu đồng/năm nên đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, Ban công tác mật trận thôn Thượng phối hợp với chính quyền

thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao. Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn. Toàn thôn có 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế, nhân dân ủng hộ giúp đỡ 2 người có hoàn cảnh khó khăn mua bảo hiểm y tế. Qua bình xét năm 2021, thôn Thượng có trên 85% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 6 hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa tiêu biểu". 5 năm liền, thôn Thượng là thôn văn hóa, Chi bộ Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể chính trị - xã hội đạt loại tốt.

Tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, Ban công tác mật trận thôn, các đoàn thể của thôn Thượng tuyên truyền, vận động nhân dân tích

cực trồng cây xanh, hoa, cây cảnh tại các khu vực công cộng; tổ chức vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng. Hiện nay, thôn có 1 mô hình về bảo vệ môi trường thu gom rác thải, 3 mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, 7 hộ gia đình đăng ký sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, 100% số hộ dân sử dụng nước sạch. Nhân dân thôn và con em xa quê đã ủng hộ hàng tỷ đồng xây nhà văn hóa thôn, lắp đặt hệ thống đèn điện thấp sáng đường quê; tự nguyện tháo dỡ tường bao, cổng rào, phá bỏ cây xanh có giá trị để mở rộng đường giao thông phục vụ đời sống nhân dân. Đặc biệt, vừa qua dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành qua địa phận thôn Thượng với diện tích đất thu hồi là 1,9ha. Nhờ cấp ủy, chính quyền thôn tích cực tuyên truyền, vận động đã có 39 hộ dân

TIẾN DAT



Mô hình chăn nuôi của ông Vũ Xuân Quyền, thôn Thượng, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) cho thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm.

TRƯỜNG MẦM NON QUANG MINH

Điện hình về hiến máu tình nguyện

Những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Quang Minh (Kiến Xương) đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để tiếp thêm động lực, mang lại sự sống cho những người cấp cứu cần truyền máu. Với cán bộ, giáo viên ở đây, mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Cô giáo Bùi Thị Xuyên, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Hướng ứng kế hoạch hiến máu tình nguyện đợt 2, năm 2022 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Kiến Xương phát động, Trường Mầm non Quang Minh đã có nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký tham gia

để được trao giọt máu yêu thương của mình, sẻ chia với cộng đồng. Năm học 2022 - 2023, Trường Mầm non Quang Minh có 18 cán bộ giáo viên thì đã có 13 cô giáo tham gia hiến máu. Hàng năm, số lượng giáo viên tham gia hiến máu luôn đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Trong số những người thường xuyên hiến máu, có những cô giáo đã gần 50 tuổi, nhiều cô giáo đã có gần 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện như cô giáo Đặng Thị Thu Hương, Ngô Thị Đào, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thanh Huyền, Luân Thị Lua...

Với tấm lòng và trái tim nhân ái, họ đã hiến những giọt máu hồng để mang lại sự sống cho nhiều người trong xã hội, đó thực sự là những tấm gương tiêu biểu, luôn tiên phong, tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện của nhà trường. Bằng trách nhiệm và tấm lòng nhiệt huyết, họ đã tiếp thêm động lực, góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện của huyện Kiến Xương ngày càng phát triển. Có nhà Ngô Thị Đào, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết: Tham gia hiến máu lần đầu tiên từ năm 2011, đến nay bản thân tôi đã có 9 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Qua mỗi lần tham gia hiến máu, tôi lại thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn nữa với cộng đồng, xã hội.



Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Quang Minh tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2, năm 2022.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành một nét đẹp văn hóa của tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Quang Minh. Đây là một việc làm có ý nghĩa hết sức cao đẹp, như một làn sóng lan tỏa, đánh thức tình yêu thương, gieo thêm những hạt giống của lòng nhân ái, nghĩa tình; tô đẹp thêm văn hóa, truyền thống của

dân tộc Việt Nam "thương người như thể thương thân". Không chỉ là những tấm gương tiêu biểu của phong trào hiến máu tình nguyện, nhiều cô giáo ở đây đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực cùng chung tay lan tỏa nét đẹp này đi khắp nơi. Qua đó, khơi gợi sự yêu thương trong sâu thẳm của mỗi con người để họ cùng giúp đỡ, san sẻ sự sống cho người khác. Nhờ những thành tích hiến máu tiêu biểu, nhiều năm liền tập thể nhà trường được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và huyện khen thưởng. Nhân xét về phong trào hiến máu tình nguyện ở Trường Mầm non Quang Minh, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương cho biết: Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động từ huyện đến cơ sở nên nhận thức về phong trào hiến máu tình nguyện của mọi tầng lớp nhân dân trong huyện đã được nâng lên. Trong số những tập thể, cá nhân điển hình về phong trào hiến máu ở Kiến Xương thì tập thể cán bộ, giáo viên của Trường Mầm non Quang Minh rất đáng được biểu dương và ghi nhận. Nhờ những tấm gương như các cô giáo ở Trường Mầm non Quang Minh mà số lượng người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện ngày một tăng, qua đó góp phần đáp ứng được nhu cầu máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị của các bệnh viện trong tỉnh.

DUY TÙNG

Hội thảo phổ biến kết quả dự án về quản lý bệnh đái tháo đường

Sáng ngày 4/11, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức hội thảo khoa học phổ biến kết quả thực hiện dự án "Sống chung với bệnh mãn tính: Hồ trợ của gia đình và cộng đồng trong quản lý bệnh đái tháo đường tại Việt Nam". Dự án do Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch tài trợ, do Trường Đại học Y Dược Thái Bình phối hợp với Trường Đại học Copenhagen (Đan Mạch) và Đại học Nam Đan Mạch thực hiện. Giai đoạn 1 của dự án được triển khai từ năm 2018 đến nay, thực hiện tại 8 xã của huyện Vũ Thư và Quỳnh Phụ, với nghiên cứu, phỏng vấn, thu thập thông tin từ 848 bệnh nhân đái tháo đường và 1.241 người chăm sóc.

Dựa trên các kết quả nghiên cứu định tính, định lượng cụ thể, dự án đã chỉ ra tình trạng, nguyên nhân, hạn chế, khó khăn, giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc người bệnh đái tháo đường tại gia đình,

cộng đồng. Ngoài ra, dự án đã xây dựng được các mô hình can thiệp hiệu quả thông qua việc tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tập huấn, trang bị tờ rơi, sổ tay, video hướng dẫn về quản lý, chăm sóc bệnh đái tháo đường cho người dân tại 18 thôn của xã Vũ Hội, Việt Thuận (Vũ Thư). Dự án góp phần nâng cao ý thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cho bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 và người chăm sóc góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm thiểu các biến chứng do căn bệnh này gây ra. Đặc biệt, dự án góp phần nâng cao nhận thức, cảnh báo người dân trong việc chủ động phòng ngừa, không để mắc bệnh đái tháo đường, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Dự kiến, từ sáng 12/2022, dự án sẽ triển khai giai đoạn 2 với nội dung quản lý bệnh đái tháo đường ở phụ nữ mang thai.

2.144 suất quà, tổng trị giá 993 triệu đồng trao cho nạn nhân chất độc da cam huyện Vũ Thư

Sáng ngày 4/11, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ hoạt động năm 2023.

Huyện Vũ Thư hiện có 1.639 nạn nhân chất độc da cam. Năm 2022, các cấp hội đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan truyền thông tuyên truyền, huy động sự giúp đỡ, ủng hộ vật chất, tinh thần của cộng đồng dành cho nạn nhân chất độc da cam. Trong năm, các cấp hội đã huy động, phối hợp tổ chức trao 2.144 suất quà, tổng trị giá 993 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam nhân các dịp lễ, tết. Đặc biệt, Huyện hội và hội cấp xã làm tốt công tác năm

bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nạn nhân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Năm 2023, các cấp hội trên địa bàn tăng cường kết nối, kêu gọi, vận động, huy động các tổ chức, nhà hảo tâm, cộng đồng chung tay giúp đỡ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tạo tiền đề triển khai hiệu quả các phong trào thi đua của hội thời gian tới.

QUỲNH LƯU